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บันทึกรายงานการประชุม 
คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย                                                       

ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
วันพฤหัสบดี ที ่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ๒ (ห้องประชุม ๒) อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 
.............................................................  

ผู้มาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายวินัย  โยธาวธุ  ประธานกรรมการ วินัย  โยธาวุธ   
๒ นายสายคำ  ชัยชนะ กรรมการ สายคำ  ชัยชนะ  
๓ นายไสว  วงราจา กรรมการ ไสว  วงราจา  
๔ นายบุญเที่ยง  วงค์พิใจ กรรมการ บุญเที่ยง  วงค์พิใจ  
๕ นางสาวดวงเดือน อุทธโยธา กรรมการและเลขานุการ  ลา 

 
ผู้เข้าร่วมการประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายโชคชัย  อุทธโยธา นิติกรชำนาญการ โชคชัย อุทธโยธา  
     

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๕ น. 
  เม ื ่อถ ึงเวลาประช ุม นายโชคช ัย อ ุทธโยธา  เลขาน ุการสภาเทศบาลตำบลศร ีถ ้อย                           
ได้ตรวจคณะกรรมการสามัญตรวจรายงาน การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ที่ลงชื่อและอยู่ในที่ประชุม     
และอยู่ที่ประชุมแล้ว มีกรรมการฯที่ลงชื่อและอยู่ที่ประชุม ๔ คน ลา ๑ คน ถือว่าครบองค์ประชุมและผู้เข้าร่วม
ประชุมเข้าที่ประชุม  เมื่อตรวจสอบชื่อผู้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึงแจ้งประธานกรรมการฯดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
    -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื ่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล                    
   ตำบลศรีถ้อย ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕ วันจันทร ์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

นายวินัย  โยธาวุธ  ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ตามที่เลขานุการฯได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญ                 
ประธานฯ  ตรวจรายงานการประชุมสภาฯครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕   เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕  
   กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมแจ้งเชิญประชุมเมื ่อวันที ่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ แล้วนั้น                                       
   มีกรรมการฯท่านใด จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญ
   ตรวจรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๕กรกฎาคม 
   พ.ศ. ๒๕๖๕หรือไม่  ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจ 
   รายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าว จึงขอมติที ่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุม
   คณะกรรมการสามัญ  ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ประจำปี 
   พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒  เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือไม่ที่ประชุม                   
   มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานประชุมสภาเทศบาล
   ตำบลศรีถ้อย ครั ้งที ่ ๒ เมื ่อวันจันทร์ ที ่ ๒๕  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยคะแนน ๔ เส ียง                                         

ไม่รับรอง... 
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   ไม่รับรอง ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี ถือว่าที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการ
   ประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ครั้งที่ ๒ 
   ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕   เมื่อวันจันทร ์ที่ ๒๕  กรกฎาคมพ.ศ. ๒๕๖๕  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการ
   ประช ุมสภา เทศบาลตำบลศร ี ถ ้ อย  คร ั ้ งท ี ่  ๒  ประจำป ี  พ .ศ .  ๒๕๖๕                               
   เมื่อวันจันทร ์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพื่อทราบ  

    -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

    -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื ่องพิจารณาตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย      
    สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๑๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  

นายวินัย  โยธาวุธ  ได้ร ับแจ้งจากประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ว่าเลขานุการสภาฯได้จัดทำบันทึก                   
ประธานฯ  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย  สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เมื่อพฤหัสบดี 
   ที่ ๑๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
    เนื ่องจาก ตามข้อ ๓๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ      
   การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   กำหนดว่า“รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้ คณะกรรมการสามัญตรวจรายงาน      
   การประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนารายงาน การประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจ
   รายงานการประชุมได้ตรวจแล้วอย่างน้อยสองฉบับ เพื ่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่น                
   ได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรอง
   รายงานการประชุมนั้น... 
    ดังน ั ้น จ ึงเสนอบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ ้อย                   
   สมัยที ่ ๓ (ครั ้งที ่  ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เมื ่อวันพฤหัสบดีที ่  ๑๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕                                
   ดังกล่าว ให้คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาฯเพื่อพิจารณาตรวจสอบ
   ความถ ูกต ้อง เพ ื ่อจะได ้ เสนอประธานสภาฯและท ี ่ประช ุมสภาฯพ ิจารณาร ับรอง ต ่อไป                                      
   รายละเอียด ตามบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย แนบวาระการประชุมนี้                   
   และได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการฯ สรุปสาระสำคัญ ของบันทึกรายงาน                 
   การประช ุมสภาเทศบาลตำบลศร ีถ ้ อย สม ัยท ี ่  ๓  (คร ั ้ งท ี ่  ๑)  ประจำป ี  พ.ศ. ๒๕๖๕                                                                  
   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาต่อไป  
นายโชคชัย อุทธโยธา  ได้แจ้งว่า สรุปสาระสำคัญของบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล                         
เลขานุการสภาฯ(แทน) ตำบลศรีถ้อย  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  พฤหัสบดีที่ ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  มีจำนวนทั้งหมด  
   ๔๑  หน้า สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 
   ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

-แจ้งประกาศ... 
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    -แจ้งประกาศสภาเทศบาลตำลศรีถ้อย เรื ่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย                       
   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓  (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
    -ประธานฯแจ้งขอขอบคุณ สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู ้บริหารเทศบาล                
   และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกิจกรรมทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขงัให้
   ประชาชนในพื้นท่ี 
   ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย 
   สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน                       
   พ.ศ.๒๕๖๕ 
    มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย 
   สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

   ระเบียบวาระท่ี  ๓ กระทู้ถาม 

    -ไม่มี 

   ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาพิจารณาเสร็จแล้ว 

    -ไม่มี 

   ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

    ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ                 
   พ.ศ. ๒๕๖๖  
    ที่ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
   พ.ศ. ๒๕๖๖ 
   มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
   ที่ประชุมพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติโดยสมาชิกสภาฯมีความเห็นออกเป็น
   เป็นสองอย่าง สมาชิกสภาฯฝ่ายแรกเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ ๓ คน              
   ฝ่ายที่สองเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ ๕ คน จึงได้มีมติที่ประชุมสองครั้ง 
   ครั้งที่ ๑ 
   มติที่ประชุม มติที ่ประชุมครั ้งที ่ ๑ เห็นชอบให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ                        
   (ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ คน 
   เห็นชอบด้วยคะแนน ๔ เสียง ไม่เห็นชอบ ๘ เสียง งดออกเสียง -ไม่มี 
   ครั้งที่ ๒ 
   มติที่ประชุม มติที่ประชุมครั้งที่ ๒ เห็นชอบให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง)         
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕ คน เห็นชอบด้วย                  
   คะแนน ๘ เสียง ไม่เห็นชอบ ๔ เสียง งดออกเสียง -ไม่มี 

สรุปที่ประชุม... 
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    สรุปที ่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ(ร ่าง)                 
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕ คน          
   และท่ีประชุมได้มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้ 
    คนที่ ๑ นายสมนัด มูลยะเทพ สมาชิกสภาฯเขต ๑ 
    คนที่ ๒ นางสาวดวงเดือน  อุทธโยธา สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 
    คนที่ ๓ นายไสว  วงราจา  สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
    คนที่ ๔ นายสวาท  โปทปัญญา สมาชิกสภาฯเขต ๒ 
    คนที่ ๕ นายอโนชา ปกแก้ว สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ และสถานที่เสนอ
   คำแปรญัตติ (ร่าง)เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖    
   มีกำหนดระยะ ๓ ว ัน ค ือว ันที ่  ๑๓ - ๑๕ ส ิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น.                                                    
   ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีถ้อย ๒ (ห้องประชุม ๒) 
    ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบและกำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย 
   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อพิจารณา (ร่าง)                
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วาระที ่ ๒                        
   (ขั ้นพิจารณาแปรญัตติ) และวาระที่ ๓ (ขั้นพิจารณาให้ตราเป็นเทศบัญญัติ) คือ วันศุกร์ที ่ ๑๙ 
   สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีถ้อย ๑ (ห้องประชุม ๑) 

   ระเบียบวาระท่ี  ๖ ญัตติอ่ืนๆ 
    -ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                              
   ครั้งที่ ๓๖ ของสำนักปลัดเทศบาล เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จึงเสนอต่อสภาฯ
   พิจารณาเห็นชอบจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน ประกอบด้วย 
    ๑. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ 
   All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๒๓,๐๐๐ บาท 
    ๒. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทเครื่องพิมพ์จำนวน ๑ เครื่อง 
   ราคา ๔,๐๐๐ บาท 
    ๓. จ ัดซ ื ้อคร ุภ ัณฑ ์สำน ักงาน ประเภทเก ้ าอ ี ้สำน ักปล ัด จำนวน ๑ ตัว                                      
   ราคา ๗,๐๐๐ บาท 
   รวมจำนวนขออนุมัติโอนทั้งสิ้น ๓๔,๐๐๐ บาท  
   มติที่ประชุม ที ่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ ครั ้งที ่ ๓๖                     
   ของสำนักปลัดเทศบาล 

   ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืนๆ 
    -นางวารุณี  ภาชนนท์ แจ้งเรื ่องการย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งป่าข่า
   กลับมาที่เทศบาลตำบลศรีถ้อยตามเดิม สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส
   โคโรน่า โคว ิด ๑๙ เทศบาลตำบลศรีถ ้อย ได ้นำศูนย ์พ ัฒนาเด ็กเล ็กเทศบาล                           

ตำบลศรีถ้อย... 
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   ตำบลศรีถ้อยเป็นศูนย์ประสานงานสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ (Local Quarantine: LQ)
   ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา บัดนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเริ่ม
   คลี่คลายในทางที่ดีขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องย้ายศูนย์ฯกลับมาที่เดิมเพื่อให้การทำงานมี
   ความคล่องตัว จึงขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือ
   ช่วยกันย้ายสิ่งของต่างๆกลับมาท่ีเดิม 
    -นายธนกฤต สมวรรณ แจ้งที ่ประชุมตามที่เทศบาลฯได้ยืมเต้นท์สนาม               
   ของหมู่ที่ ๙ มาใช้ศูนย์ประสานงานสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ (Local Quarantine: LQ)
   ตำบลศรีถ้อย เนื่องจากเต้นท์ดังกล่าว ได้ถูกลมพายุพัดได้รับความเสียหายจึงไม่สามารถนำส่งคืน                   
   ตามสภาพเดิมได้จึงเสนอผู้บริหารพิจารณาเพ่ือนำเต้นท์ใหม่ส่งคืนต่อไป 
    -ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ  แจ้งว่าจะส่งเต้นท์ใหม่คืนให้หมู ่ที ่ ๙                          
   ในเบื้องต้นขอให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้สืบราคาตามท้องตลาดเพ่ือเปรียบเทียบราคา 
    -นางราตรี  แปงคำเรือง ได้ชี้แจ้งยอดเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมให้ที่
   ประชุมทราบ รายละเอียดตามเอกสาร 
    -นายวินัย โยธาวุธ สอบถามหลักเกณฑ์รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน
   สะสมของเทศบาล 
    -นางสกุณา พรหมมา ชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้จ่ายเงินสะสม
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    -ด.ต.เทพสงวน  ปันสุวรรณ ชี ้แจงที ่ประชุมเร ื ่องการใช้จ ่ายงบประมาณรายจ่าย                             
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื ่องจากมีภารกิจโครงการต่างๆค่อนข้างมาก                        
   แต่เงินงบประมาณที ่เข้ามาน้อยมากจึงมีบางโครงการจะต้องชะลอออกไปก่อน                       
   เมื่องบประมาณเข้ามาจึงจะสามารถดำเนินการได้ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ ้อย                        
   สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ (ครั้งท่ี ๑)  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ 
   สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
นายวินัย  โยธาวุธ  ได้ถามที่ประชุมว่าท่านใดมีเรื่องอื่นๆ เสนอที่ประชุมอีกหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ใด
ประธานฯ   เสนอเรื่องอ่ืนๆอีก จึงปิดการประชุมฯ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๑๕ น. 

    (ลงชื่อ)................................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  
                 (นายโชคชัย  อุทธโยธา) 
         เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย 
 
 
    (ลงชื่อ)................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                   (นายวินัย  โยธาวุธ) 
     ประธานคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานฯ 
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